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29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 หน้า 25 

 



 

 

 

30  ตุลาคม  2558 หน้า 1, 16 (1) 

 



 

 

 

30  ตุลาคม  2558 หน้า 1, 16 (2) 
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29  ตุลาคม  2558 หน้า 8 

  

 

 



 

 

 

กษ.เตรียมเสนอชดเชยไร่ละ 1,500 บาทเป็นของขวญัปีใหม่ให้ชาวสวนยาง (29/10/2558)  
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการชดเชยรายได้ให้กับ
เกษตรกรสวนยาง ว่า ตนจะเสนอเรื่องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กยน.) ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เพื่อขอความเห็นชอบมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็ง โดยให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในกลุ่มแรกที่เป็นการพัฒนาอาชีพ 
กลุ่มท่ี 2 การถา่ยทอดความรู้ และกลุ่ม 3 การจัดสวัสดิการให้เพื่อช่วยด้านค่าครองชีพให้กับคนกรีดยางด้วย 
โดยกลุ่มแรกจะมีการจัดงบประมาณสนับสนุนวัสดุการเกษตร ไร่ละ 700 บาท กลุ่มที่ 2 จัดงบการพัฒนาเพิ่ม
คุณภาพการผลิต ไร่ละ 200 บาท กลุ่มที่ 3 ช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาท รวมใช้งบประมาณไร่ละ 
1,500 บาท โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ 850,000 ราย รายละ 15 ไร่ โดยตนจะเสนอเรื่องนี้
ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบ จะ
สามารถจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางผ่านบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
ปลายปีนี้ ซึ่งงบประมาณรวม 13,000 ล้านบาท 
 
นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก าลังหาสวัสดิการให้เกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จ านวน 
150,000 รายด้วย ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีช่วงปลายปีและข้ึนปีใหม่ที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางที่ ได้รับ
ความล าบากจากราคาตกต่ ามานาน 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวถึงข้อสรุปในการประชุมทุกหน่วยงานเพื่อเพ่ิมการใช้ยาง
ในประเทศ ว่า หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานไปสรุปปริมาณการใช้ยางในแต่ละ หน่วยงาน โดย
ใช้งบประมาณปี 2559 พบว่ากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้รับนโยบายใช้ยาง 
19,000 ตัน ท าถนนในปี 2559 
 
นอกจากนี้ มีหน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท าสนามกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ท า
สนามฟุตชอล เป็นต้น โดยในปี 2559 รวมปริมาณใช้ยาง 23,500 ตัน ซึ่งหลายหน่วยงานท าสัญญาจัดซื้อจัด
จ้างไปปรับปรุงท าถนนอันดับแรก โดยจะน าเข้าเสนอที่ประชุม กยน.ต่อไป ซึ่งคาดว่าราคายางจะขยับตัวขึ้น
ด้วย   ที่มา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 28 ตุลาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96811:-1500--29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

 

"เกษตรฯ"เลือ่นเสนอครม.ช่วยชาวสวนยาง (29/10/2558)  
 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ยังไม่
มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือชดเชยรายได้ในภาวะที่ราคายางตกต่ าต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมรายละเอียดไม่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมไม่ทันใน
สัปดาห์นี้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เวลา 2 สัปดาห์ ในการสรุปข้อมูล จึงมีเวลา
พอที่จะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้าได้ 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนการชุมนุมเพ่ือให้รัฐบาลช่วยเหลือของเกษตรกร
ชาวสวนยาง นายกรัฐมนตรีระบุว่า ขอให้เกษตรกรเคารพต่อกฎหมายและต่อค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือแต่จะมีการหารือผ่านคณะกรรมการยางในกรอบพระ ราชบัญญัติ
ยางพาราเท่านั้น ซึ่งความเคลื่อนไหวในช่องทางอ่ืน นอกช่องทางนี้รัฐบาลจะไม่ให้เครดิต เนื่องจากเมื่อท าความ
เข้าใจกับกลุ่มหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย อีกกลุ่มที่ไม่เข้าใจก็ออกมาชุมนุมใหม่ ซึ่งรูปแบบเช่นเดิมนี้ท าให้หาทางแก้ไข
ปัญหาไม่ได้ โดยระบุว่าถ้ากลุ่มใดไม่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและคสช. จะไม่ให้การช่วยเหลือ 

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งอาจน ามาใช้การท าถนนเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแกร่งมากข้ึน เนื่องจากเมื่อใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ จะเพ่ิมความแข็งแรงของถนนได้ 40% แต่ในทาง
กลับกันจะใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น 13-15% นอกจากนี้ได้สั่งการให้น ายางพาราไปเป็นส่วนประกอบการสร้าง
สนามกีฬา และการเร่งรัดการจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้  ส าหรับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่กระทรวงเกษตรฯ 
เตรียมไว้เป็นการจ่ายเงนิช่วยเหลือให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,250 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้ทั้งชาวสวนและผู้
กรีดยางในอัตรา 40:60 

ครม.อนุมัติขายยางจีทูจีกับจีน2แสนตัน  นอกจากนี้ มีรายงานว่า ครม.รับทราบสัญญาการขายยางแบบรัฐต่อ
รัฐ หรือ จีทูจี ระหว่างไทยและจีน ตามท่ีส านักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญาแล้ว โดยมอบหมายให้การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ลงนามกับบริษัทชิโน เคม ของจีน จ านวน 2 แสนตัน ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการ
ส่งออกยางไปจีนเพ่ิมมากข้ึน 

ที่มา : NowTV (วันที่ 27 ตุลาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96880:qq-29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

'บิ๊กตู่' วอนชาวสวนยาง อย่าตกเป็นเคร่ืองมือป่วนรัฐ (29/10/2558)  
 

นายวีระเทพ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด
ตรัง เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้
จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุน และ
ส่งเสรมิการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ ได้ครอบคลมุถึงเจา้ของสวนยาง ซึ่งเป็นผูข้อขึ้นทะเบยีนที่มีชื่ออยูใ่นเอกสาร
หลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธไิด้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจา้ง
กรีด ผู้เช่าสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลกัฐานที่ดิน แต่มี
สิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนือ่งจากไดท้ าสญัญาเช่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดินต้องไม่
มีสิทธริับผลผลิตจาก สวนยางนั้น ผูท้ าสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ใน
เอกสารหลักฐานที่ดินแต่มีสิทธิ ไดร้ับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนือ่งจากได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดนิ โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสทิธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น 
ตลอดจนคนกรีดยางซึ่งเป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วน
และตามจ านวนที่กรีด โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คน
กรีดยางจะต้องไม่เป็น เจ้าของสวนยาง หรอืผูท้ าสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางด้วย  

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 27 ต.ค. 2558 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96861:---29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

กยท.เผยการขึน้ทะเบียนชาวสวนยางจะได้รับสิทธ์ิประโยชน์ต่างๆ ช่วยเหลอื 

(29/10/2558)  
 

นายวีระเทพ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด
ตรัง เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้
จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพารา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนับสนุน และ
ส่งเสรมิการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย 
 
ทั้งนี้ ได้ครอบคลมุถึงเจา้ของสวนยาง ซึ่งเป็นผูข้อขึ้นทะเบยีนที่มีชื่ออยูใ่นเอกสาร
หลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธไิด้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจา้ง
กรีด ผู้เช่าสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลกัฐานที่ดิน แต่มี
สิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนือ่งจากไดท้ าสญัญาเช่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดินต้องไม่
มีสิทธริับผลผลิตจาก สวนยางนั้น ผูท้ าสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนซึ่งไม่มีชื่ออยู่ใน
เอกสารหลักฐานที่ดินแต่มีสิทธิ ไดร้ับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนือ่งจากได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดนิ โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสทิธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น 
ตลอดจนคนกรีดยางซึ่งเป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วน
และตามจ านวนที่กรีด โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คน
กรีดยางจะต้องไม่เป็น เจ้าของสวนยาง หรอืผูท้ าสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางด้วย  

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ (27/10/58) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96854:-29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96854:-29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

29  ตุลาคม  2558 หน้า 14 (1) 

 

 

 

 

 



 

 

 

29  ตุลาคม  2558 หน้า 14 (2) 

 

 

 

 



 

 

 

29  ตุลาคม  2558 หน้า 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29  ตุลาคม  2558 หน้า 23 

 

 

 

 



 

 

 

29  ตุลาคม  2558 หน้า 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาวะยาง AFET: ราคาขยบัขึน้เลก็น้อย ตลาดยงัรอดูผลประชุม FOMC-ทศิทาง FUNDFLOW 

(29/10/2558)  
 

รายงานภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควนัชัน้ 3(RSS3) หลงัปิดการซือ้ขายวนันี ้  มมีลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 27.31 

ลา้นบาท มปีรมิาณซือ้ขายรวม 118 สญัญา ลดลงจากวานี ้56 สญัญา  

 

นายธนเสฏฐ ์ดปีระเสรฐิกลุ นักวเิคราะหจ์ากบรษัิท ดเีอส ฟิวเจอรส์ จ ากดั วเิคราะหว์า่ ราคาขยับขึน้เล็กนอ้ยแต ่ 

 

ตลาดตา่งประเทศสว่นใหญ ่รอดผูลการประชมุเฟดในเรือ่งการปรับอัตราดอกเบีย้เพือ่ดทูศิทางการไหลของ 

Fundflow และปลายสปัดาหร์อตดิตามการประมาณการ GDP ไตรมาสที ่3 ของสหรัฐ และ การประชมุธนาคาร

กลางญีปุ่่ นตอ่ สว่นปัจจัยภายในประเทศ ยังไมม่อีะไรใหม ่แคต่อ้งตดิตามนโยบายภาครัฐวา่มกีารด าเนนิงานอย่าง

ตอ่เนือ่งหรอืไม ่และ มแีบบแผนอะไรทีเ่ป็นรูปธรรมในการกระตุน้การใชย้างพาราภายในประเทศใหม้ากขึน้ มากกวา่

การพึง่พาการสง่ออกเพยีงอย่างเดยีว  

 

AFET มแีนวตา้น 50/48 บาท แนวรับ 45.5/42 บาท หาก AFET กลับมายนืเหนอื 48 ไม่ได ้มโีอกาสลงไปทดสอบ  

45-42 ตอ่ TOCOM แนวตา้น 175/165 เยน แนวรับ 155/150 เยน หากกลับมายนืแถว 160-163 ไม่ไดม้โีอกาสยอ่

ทดสอบ   150-145-140  SHFE แนวตา้น 11500/11000 หยวน แนวรับ 10100/ 10000 หยวน  

สว่นปรมิาณสญัญาซือ้ขายคงคา้ง(Open Interest) อยูท่ี ่2,297 สญัญา ลดลง 4 สญัญา  

ภาวะการซือ้ขายยางแผน่รมควันชัน้ 3(RSS3)  

 

เดอืน ราคาปิด ราคาปิด ปรมิาณ  

 

ครัง้กอ่น วนันี ้การซือ้ขาย  

 

NOV 15 43.90 - 0  

 

DEC 15 46.00 46.00 7  

 

JAN 16 44.60 45.30 19  

 

FEB 16 48.35 - 0  

 

MAR 16 45.00 45.25 25  

 

APR 16 46.35 46.50 26  

 

MAY 16 46.55 47.30 41  

รวม 118 

 

ทีม่า ส านักขา่วอนิโฟเควสท ์(วนัที ่28 ตลุาคม 2558) 

 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96810:-afet---fomc--fundflow-29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=96810:-afet---fomc--fundflow-29102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14

